

ผู้ประกันตน มีกี่ประเภท?

	ภาคบังคับ (มาตรา 33)	ภาคสมัครใจ (มาตรา 39)	ภาคสมัครใจ (มาตรา 40)
			
เค้าคือใคร?	พนักงานเอกชนทั่วไป	เคยเป็นพนักงาน แต่ลาออกมาแล้ว	ประกอบอาชีพอิสระ/ แรงงานนอกระบบ
จำนวน	9,500,000 คน	1,000,000 คน	1,300,000 คน
คุณสมบัติ การขึ้นทะเบียน	- ลูกจ้างที่ทำงานอยู่ในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป - อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์	- เคยเป็นผู้ประกันตน มาตรา 33 สมทบมาแล้ว > 12 เดือน และออกจากงาน < 6 เดือน - ต้องไม่เป็นผู้รับประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ	- บุคคลที่มีใช้ลูกจ้างตาม มาตรา 33 หรือเป็นผู้ประกันตน โดยสมัครใจ มาตรา 39 - อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ ณ วันรับสมัคร
เงินสมทบ	ลูกจ้าง 5% + นายจ้าง 5% + รัฐบาล 2.75% ของฐานค่าจ้าง ขั้นต่ำ 1,650 บาท และขั้นสูง 15,000 บาท	สมทบเอง 432 บาท/เดือน (คิดจาก 9% ของฐาน 4,800 บาท) รัฐบาลช่วยสมทบ 120 บาท/เดือน (คิดจาก 2.5% ของฐาน 4,800 บาท)	- ชุดสิทธิประโยชน์ 1 จ่าย 100 บาท/เดือน (จ่ายเอง 70 บาท รัฐสนับสนุน 30 บาท) - ชุดสิทธิประโยชน์ 2 จ่าย 150 บาท/เดือน (จ่ายเอง 100 บาท รัฐสนับสนุน 50 บาท)
สิทธิประโยชน์	- เจ็บป่วย/ประสบอันตราย - ทุพพลภาพ - ตาย - คลอดบุตร - สงเคราะห์บุตร - ชราภาพ - ว่างงาน	- เจ็บป่วย/ประสบอันตราย - ทุพพลภาพ - ตาย - คลอดบุตร - สงเคราะห์บุตร - ชราภาพ	- ชุดที่ 1 ได้ 3 กรณี คือ ทดแทนการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วย + เงินทดแทนการขาดรายได้เมื่อทุพพลภาพ + ค่าทำศพ - ชุดที่ 2 ได้ 4 กรณี คือ 3 กรณี บน + เงินบำเหน็จชราภาพ

อัตราเงินสมทบปี 2556 : ลูกจ้าง 4% + นายจ้าง 4%

Update June 2013 By Facebook.com/SSOSavingsClub

SSO
Savings
Club

by Win Phromphaet